

สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้มาประชุม : กรรมการ ๒๗ คน และผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน

ผู้ไม่มาประชุม : กรรมการ - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม : ๒๘ คน

ประธานในที่ประชุม : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

เลขานุการ : นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ระบบสหกรณ์ในการขับเคลื่อน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี</p>	- รับทราบ -
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (หน้า ๔)</p> <p>ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานให้กรรมการทุกท่านรับทราบและแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม</p>	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา</p> <p>วาระที่ ๓.๑ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (หน้า ๔-๕)</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ ท่าน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p>๑. นายชาติ ฟ้าปกาสิต รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด</p> <p>๒. นายชูชาติ อินสว่าง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด</p>	รับทราบ

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
<p>๓. นายทรงพล พนาวงศ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>๔. นายเรวัต เปี่ยมระลึก ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด</p> <p>๕. นายศุภชัย บานพับทอง อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	
<p>วาระที่ ๓.๒ การขึ้นบัญชีรายชื่อสำรองเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (หน้า ๕)</p> <p>- คพช. ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มอบให้ฝ่ายเลขานุการศึกษารายละเอียดการขึ้นบัญชีเป็นรายชื่อสำรองผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าสามารถกระทำได้หรือไม่</p> <p>- ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ไม่ได้กำหนดการขึ้นบัญชีสำรองผู้ทรงคุณวุฒิ และตามหลักกฎหมายปกครอง เมื่อไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจไว้ย่อมไม่สามารถกระทำได้</p> <p>ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการอื่น ไม่พบว่า มีการประกาศขึ้นบัญชีสำรองผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้น คพช. จึงไม่สามารถขึ้นบัญชีสำรองผู้ทรงคุณวุฒิได้</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>วาระที่ ๓.๓ การจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินกู้และงวดชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ (หน้า ๖ - ๙)</p> <p>- คพช. ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ มอบให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินกู้และงวดชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ อีกครั้งหนึ่ง</p> <p>- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประชุมร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ ๗ ประเภท และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น สรุปได้ว่า “ให้สหกรณ์ปรับลดงวดทุกครั้งที่มีการกู้วนซ้ำ และให้มีเงินคงเหลือหลังหักชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕”</p> <p>- คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเสนอหลักเกณฑ์ว่า “ให้สมาชิกมีเงินคงเหลือหลังหักชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐”</p>	<p>๑. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ของสหกรณ์กรณีเงินเดือนหรือเงินได้ประจำคงเหลือหลังการหักชำระหนี้จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ พร้อมให้ชี้แจงเหตุผลประกอบ</p> <p>๒. ให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดงวดชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในกรณีที่สัญญาเดิมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (สูงหรือมากกว่าเกณฑ์) โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความชำนาญทางด้านการบริหารจัดการหนี้โดยเฉพาะ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มาให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทาง การแก้ไขปัญหา และสรุปนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง</p>

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>วาระที่ ๔.๑ การคัดเลือกประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์บริการ เพื่อเป็นประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ (หน้า ๑๐ - ๑๑)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดประชุมคัดเลือกประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์บริการ เพื่อเป็นประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ - ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ คัดเลือกประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ประเภทสหกรณ์บริการในฐานะกรรมการ คพช. ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๑ ปี (ครบกำหนดวาระ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) 	รับทราบ
<p>วาระที่ ๔.๒ ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด (หน้า ๑๑ - ๑๒)</p> <p>คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด โดยนายอานวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเจ้าหนี้ ผู้บริหารแผน และผู้แทนธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>แนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุน</u> ภาครัฐให้การสนับสนุนให้เงินกู้แก่สหกรณ์เจ้าหนี้เพื่อการให้สินเชื่อกับสมาชิก และ/หรือนำไปลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) แล้วนำรายได้จากผลประโยชน์ส่วนต่าง มาเข้าบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ - กระทรวงการคลังพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุน - ในปัจจุบันนี้มีสหกรณ์ที่ขอเข้าร่วมโครงการ ๑๘ สหกรณ์ วงเงินกู้ที่ต้องการ ๑๒,๓๐๓ ล้านบาท 	รับทราบ

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
<p>วาระที่ ๔.๓ รายงานประจำปีแยกประเภทสหกรณ์ตาม มาตรา ๑๖(๗) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ (หน้า ๑๓ - ๑๗)</p> <p>- พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๗) ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่จัดทำรายงานประจำปีแยกประเภทสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ</p> <p>- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีแยกตามประเภทสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๖๕ ปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)</p>	<p>รับทราบ และให้ข้อสังเกตว่า ควรนำข้อมูลในรายงานต่าง ๆ มาใช้ในการจัดทำแผนการพัฒนาสหกรณ์ และกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน</p>
<p>วาระที่ ๔.๔ มาตรการ กำกับ ดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน (หน้า ๑๖ - ๑๗)</p> <p>คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ ให้มีการออกหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญที่เกิดจากการประกอบกิจการทางการเงินของสหกรณ์เช่นเดียวกับแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงินใน ๔ ด้าน คือ ด้านธรรมาภิบาล ด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต และด้านปฏิบัติการ โดยให้นำหลักการกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel I มาใช้รวมทั้งให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานกำกับดูแล และพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์ให้ทันสมัย</p> <p>นายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามแนวทางการปฏิรูปฯ แล้ว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ๒) เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ๓) เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ๔) กำหนดอัตราจ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ และต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่างเสนอกรม. เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 	<p>รับทราบ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า เกณฑ์การกำกับที่อยู่ในการดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (การจัดทำงบการเงินและเปิดเผยรายการย่อ) ได้ดำเนินการแจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการแล้ว</p>

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
<p>วาระที่ ๔.๕ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (กรณี คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เนื่องจากสหกรณ์อุทธรณ์เกินกำหนดเวลา) (หน้า ๑๗ – ๑๘)</p> <p>ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๑๘๕/๒๕๕๙ สรุปว่า “เมื่อพนักงานของสหกรณ์ได้รับแจ้งคำสั่งทางปกครอง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงถือว่าสหกรณ์ได้รับทราบคำสั่งในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่คำสั่งส่งไปถึงภูมิลำเนา เมื่อสหกรณ์ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นพ้นระยะเวลาที่กำหนด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการฯ รับทราบคำสั่งในวันประชุม ไม่อาจรับฟังได้ “</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>วาระที่ ๕.๑ มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อเป็นอนุกรรมการ (หน้า ๑๘ – ๑๙)</p> <p>(๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์</p> <p>(๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการขยายธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณ์</p>	<p>ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๒ ท่าน เพื่อเป็นอนุกรรมการ ดังนี้</p> <p>๑. มอบหมาย นายทรงพล พนาวงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์</p> <p>๒. มอบหมาย นายชูชาติ อินสว่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการขยายธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณ์</p>
<p>วาระที่ ๕.๒ การพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒</p> <p>วาระที่ ๕.๒.๑ สหกรณ์บริการชุมชนตำบลอู่หม่นเขมานครพนม จำกัด จังหวัดนครพนม (หน้า ๒๐ – ๒๒)</p> <p>ข้ออุทธรณ์คำสั่ง ที่ ๗๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้</p> <p>๑. เรียกคืนเงินค่าที่ดิน ๖.๗๗ ล้านบาท จากคณะกรรมการฯ ชุดที่ ๑๐ ภายใน ๓๐ วัน</p> <p>๒. รับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นของสหกรณ์ ภายใน ๗ วัน</p> <p>๓. รายงานผลต่อ นทส. ภายใน ๓๐ วัน</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการขอถอนเรื่องอุทธรณ์สหกรณ์บริการชุมชนตำบลอู่หม่นเขมานครพนม จำกัด (กรณีสั่งเพิกถอนคำสั่งจดทะเบียนข้อบังคับ) และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำกัด (๒ เรื่อง)</p> <p>คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ของสหกรณ์บริการชุมชนตำบลอู่หม่นเขมานครพนม จำกัด จังหวัดนครพนม ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ยื่นอุทธรณ์เกินระยะเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย</p>

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
<p>วาระที่ ๕.๒.๒ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเวาะ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ (หน้า ๒๒ – ๒๔)</p> <p>อุทธรณ์คำสั่ง ศก ๔๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สั่งเลิกสหกรณ์</p>	<p>คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเวาะ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ เนื่องจากคำอุทธรณ์ของสหกรณ์ฯ ไม่มีข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายแต่อย่างใด จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ขัดแย้งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙</p>
<p>วาระที่ ๕.๒.๓ นายธนัท บุญคงวัฒน์ สมาชิกบ้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำกัด (หน้า ๒๕ – ๒๗)</p> <p>อุทธรณ์คำสั่ง ที่ ปน ๐๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สั่งเลิกสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ไม่ส่งงบดุล และรายงานประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นระยะเวลา ๘ ปีติดต่อกัน</p>	<p>คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ของนายธนัท บุญคงวัฒน์ สมาชิกบ้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำกัด ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ เนื่องจากยื่นอุทธรณ์เกินระยะเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย</p>
<p>วาระที่ ๕.๒.๔ สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ (เพิกถอนมติที่ประชุม) (หน้า ๒๗ – ๓๐)</p> <p>อุทธรณ์คำสั่ง ที่ (ศก) ๔๔/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เฉพาะรายการที่ ๖.๘ มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เฉพาะรายการที่ ๖.๑ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๒.๑ ที่อนุมัติให้สหกรณ์ก่อสร้างสถานบริการตรวจสภาพรถเอกชน เนื่องจากมติดังกล่าวฝ่าฝืนข้อบังคับสหกรณ์</p>	<p>คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ และมอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งช่วยเหลือ ดูแล และให้คำแนะนำสหกรณ์ฯ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น</p>
<p>วาระที่ ๕.๒.๕ สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ (ให้แก้ไขข้อบกพร่อง) (หน้า ๓๐ – ๓๓)</p> <p>อุทธรณ์คำสั่ง ที่ ศก ๔๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการฯ สหกรณ์ ปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ระงับการก่อสร้างสถานตรวจสภาพรถยนต์ ๒. ให้ให้ผู้รับผิดชอบความเสียหายจากการก่อสร้างสถานตรวจสภาพรถยนต์ และให้ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายความเสียหายคืนให้แก่สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง 	<p>คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ และมอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งช่วยเหลือ ดูแล และให้คำแนะนำสหกรณ์ฯ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น</p>

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
<p>วาระที่ ๕.๒.๖ สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ (เพิกถอนมติคณะกรรมการฯ) (หน้า ๓๓ - ๓๕)</p> <p>อุทธรณ์คำสั่ง ที่ (ศก) ๔๕/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๘.๔ ที่กำหนดระเบียบสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด ว่าด้วยการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนการชำระหนี้ พ.ศ.๒๕๕๙</p>	<p>คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์</p>
<p>วาระที่ ๕.๒.๗ สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ (ให้แก้ไขข้อบกพร่อง) (หน้า ๓๕ - ๓๙)</p> <p>อุทธรณ์คำสั่ง ที่ ศก ๖๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้หาผู้รับผิดชอบความเสียหายจากการซื้อไม้แปรรูปมาจำหน่าย และการก่อสร้างสถานตรวจสภาพรถยนต์ และเรียกให้ผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายดังกล่าว ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำสั่ง ๒. หากผู้ที่รับผิดชอบจากการซื้อไม้แปรรูปมาจำหน่าย และการก่อสร้างสถานตรวจสภาพรถยนต์ดังกล่าว ไม่ชดใช้ความเสียหายแก่สหกรณ์ ให้สหกรณ์ฟ้องร้องดำเนินคดี 	<p>คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์</p>
<p>วาระที่ ๕.๒.๘ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพร (หน้า ๓๙ - ๔๒)</p> <p>อุทธรณ์คำสั่ง ที่ ๑๕/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการดำเนินการฯ แก้ไขข้อบกพร่อง โดยเรียกคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินชุมชนบ้านสุขสำราญ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง</p>	<p>คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพร ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์</p>
<p>วาระที่ ๕.๒.๙ สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร (หน้า ๔๒ - ๔๕)</p> <p>อุทธรณ์คำสั่ง ที่ สสพ.๒ ๘๕/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการฯ แก้ไขข้อบกพร่อง เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้จัดทำบุคคลให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และไม่ได้จัดส่งสำเนารายงานประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๕๔ ถึงปีบัญชี ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๕ ปีติดต่อกัน</p>	<p>คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด กรุงเทพมหานคร ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์</p>

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
<p>วาระที่ ๕.๒.๑๐ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี (หน้า ๔๕ - ๔๗)</p> <p>อุทธรณ์คำสั่ง ที่ อบ ๐๐๑๐/๒๗๓๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สั่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด แก้ไขคำฟ้องเพิ่มเติมในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๓๕๓/๒๕๕๙ จากทุนทรัพย์ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย เป็น ๓๖,๗๓๘,๗๘๐ บาท และยื่นคำร้องขอให้ศาลเลื่อนนัดพิจารณาคดี เพื่อให้เป็นคดีเดียวกันกับคดีที่พนักงานอัยการจะฟ้องคดีกับคณะกรรมการอีก ๑๔ คนที่เหลือ</p>	<p>คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์</p>
<p>วาระที่ ๕.๒.๑๑ นายสมควร เทียนสมใจ และคณะ (สหกรณ์การเกษตรอุทุมพร จำกัด) (หน้า ๔๙ - ๕๑)</p> <p>อุทธรณ์คำสั่ง ที่ ๕/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ ๔๓ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ</p>	<p>คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของนายสมควร เทียนสมใจ และคณะ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์</p>
<p>วาระที่ ๕.๒.๑๒ สหกรณ์เครดิตยูเนียนสุวรรณภูมิ จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด (หน้า ๕๔ - ๕๘)</p> <p>อุทธรณ์คำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ</p>	<p>คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนสุวรรณภูมิ จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์</p>
<p>วาระที่ ๕.๒.๑๓ สหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอศีขรภูมิ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ / อดีตคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอศีขรภูมิ จำกัด (หน้า ๕๘ - ๖๑)</p> <p>- อุทธรณ์คำสั่ง ที่ ๙/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๑ จำนวน ๑๐ คนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ</p> <p>- คำสั่ง ที่ ๑๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว</p>	<p>คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนศีขรภูมิ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ และอดีตคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนศีขรภูมิ จำกัด (ทั้งสองฉบับ) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ และมอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดูแลสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งเลิกสหกรณ์</p>

เรื่อง/สาระสำคัญ	มติ คพช.
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</p> <p>วาระที่ ๖.๑ การดำเนินการตามโครงการ Solar Farm นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เสนอว่า ในปัจจุบันมีหลายสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการ Solar Farm โดยร่วมดำเนินการกับผู้ประกอบการและทำสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งอาจเป็นการดำเนินการผิดวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสหกรณ์ อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคต</p>	<p>พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธาน มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการชี้แจงสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ</p>

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสุรางค์ คัยนันท์)

ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการ คพช.

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ